

Số: /KH-SYT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 685-KH/BCSD ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục các hạn chế, vướng mắc, khó khăn và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 685-KH/BCSD ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục các hạn chế, vướng mắc, khó khăn và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); Công văn số 3176/UBND-TCD ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 685-KH/BCSD ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế ban hành Kế hoạch lãnh đạo, triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và công chức có liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC.

2. Sở Y tế xác định nội dung công việc, trách nhiệm để chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, thực hiện công tác PCTNTC ở đơn vị.

II. KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PCTNTC THỜI GIAN QUA

1. Rà soát, bổ sung quy trình, quy định, quy chế hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không để sơ hở phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tập trung các lĩnh vực: sử dụng ngân sách, đầu tư mua sắm công. Chấn chỉnh việc quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản công, không để xảy ra việc chia nhỏ các gói thầu, dự án mua sắm tài sản.

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ Tài chính tham mưu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch,

chương trình cụ thể, hoàn thành trong tháng 8/2023 để thực hiện thường xuyên tại đơn vị mình.

2. Tổ chức rà soát, thực hiện đầy đủ, triệt để, có kết quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo đúng nội dung Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), các kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy đầy đủ vai trò giám sát của cơ quan dân cử, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTNTC.

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện từ tháng 8/2023.

3. Rà soát, đề xuất, xem xét miễn nhiệm, điều chuyển, thay thế các trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật theo quy định. Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức, cán bộ; việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị theo các quy định của Trung ương và tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Chánh Văn phòng Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 37-CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh về chỉ đạo triển khai công tác tự kiểm tra, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ khắc phục tình trạng thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, ít sai phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nội dung trên theo chỉ đạo tại Công văn số 2520/UBND-TCD ngày 22/6/2023 và Công văn số 3016/UBND-TCD ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công văn 37-CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Kế hoạch số 3297/KH-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế về triển khai thực hiện tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phải vận dụng đầy đủ nghiêm túc Công văn số 23-CV/BCĐTW ngày 01/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC:

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở thực hiện thường xuyên.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTN,TC TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTNTC mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên thực hiện Kế hoạch số 153/KH-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác PCTNTC năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, tạo sự thống nhất về ý thức và hành động trong cán bộ, công chức và Nhân dân về PCTNTC.

Các văn bản liên quan đến PCTNTC sẽ được Lãnh đạo Sở quán triệt trong các cuộc họp giao ban định kỳ đến Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng, Phó phòng của Sở. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện tại đơn vị phụ trách. Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương có biện pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung trên; gắn với việc rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTNTC ở đơn vị mình. Thực hiện thường xuyên trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đầy đủ và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, nhất là các văn bản mới được ban hành: Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 05/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đặc biệt là học tập, nghiên cứu Cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”...

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện thường xuyên.

3. Thường xuyên, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về ý thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về PCTNTC, khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về PCTNTC; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTNTC sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cùn chùn”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhất là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; phải làm cho mọi người thấy rõ việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sai phạm càng làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Kế hoạch số 93-KH/BCSD ngày 02/2/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 153/KH-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác PCTNTC năm 2023 (thực hiện thường xuyên).

4. Có biện pháp sát hợp, tổ chức thực hiện quyết liệt, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ quản lý; công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các đơn vị; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác; xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức...

Lãnh đạo Sở chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở thực hiện thường xuyên. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chức năng của Sở thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng.

5. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra mới chuyển.

Sở Y tế chỉ đạo Thủ trưởng các Sở đơn vị thực hiện thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch, tiến hành tự kiểm tra, thanh tra về công tác PCTNTC của cơ quan, đơn vị mình theo chỉ đạo tại Văn bản số 2520/UBND-TCD ngày 22/6/2023 và Văn bản số 3016/UBND-TCD ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công văn 37-CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Kế hoạch số 3297/KH-SYT ngày 26/7/2023 của Sở Y tế về triển khai thực hiện tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình, cụ thể hoá đầy đủ các nội dung trên, phân công công chức phụ trách từng công việc và thời gian hoàn thành với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc để tập trung triển khai, thực hiện. Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, chương trình **trong tháng 8/2023** để chỉ đạo, thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Y tế (thông qua Thanh tra tỉnh) **vào ngày 10 hàng tháng**.

2. Giao Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các các đơn vị và các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Thanh tra Tỉnh) theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng;
- Đăng Website (Mục PCTN);
- Lưu: VT, TT.Tra.

GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Chương